

**KẾ HOẠCH**  
**Công tác cải cách tư pháp năm 2024**

Thực hiện Chương trình số 41-CTr/BCĐ, ngày 10/01/2024 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Lai Châu về công tác cải cách tư pháp năm 2024, Huyện ủy Tam Đường xây dựng kế hoạch công tác cải cách tư pháp năm 2024 như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ cải cách tư pháp; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong quá trình cải cách tư pháp, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

**2. Yêu cầu**

Việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp, Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX); Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược CCTP đến năm 2020. Coi công tác cải cách tư pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

**II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM**

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch của Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương, của Tỉnh ủy về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp<sup>1</sup>. Phát

<sup>1</sup> Kết Luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược CCTP đến năm 2020; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 34-CTr/TU, ngày 17/4/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 30/11/2016 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự; Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 14/4/2022 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo



huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCTP và hoạt động tư pháp. Chỉ đạo triển khai hiệu quả các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp đã được thực hiện liên thông.

**2.** Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tổ tụng tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế, dư luận xã hội quan tâm theo Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 19/3/2021 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý và giải quyết các nguồn tin về tội phạm; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và hỗ trợ tư pháp; quản lý giam, giữ đảm bảo an toàn, đúng quy định; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào số hóa hồ sơ vụ án, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa. Giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, nhất là thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; khắc phục tình trạng chậm thi hành án, vi phạm trình tự, thủ tục trong thi hành án dân sự.

Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; đảm bảo 100% bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án được công khai trên cổng thông tin điện tử của ngành Tòa án (*trừ những trường hợp không thuộc diện công khai theo quy định của pháp luật*).

**3.** Tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015” của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP, ngày 01/02/2018 của liên Bộ Công an, Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

**4.** Kịp thời xin ý kiến các cơ quan tư pháp cấp trên để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật, cải cách thủ tục hành chính tư pháp, đảm bảo áp dụng đúng luật, thống nhất, hiệu quả. Chỉ đạo triển khai hiệu quả các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp đã được thực hiện liên thông, nhất là thủ tục đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em, đăng ký khai tử, xóa

---

của Đảng đối với công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 26/10/2022 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia tỉnh Lai Châu trong tình hình mới; Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 12/05/2023 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc tiếp nhận, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm; Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 12/03/2023 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.



đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng, chứng thực bản sao diện tử từ bản chính, cấp lý lịch tư pháp...

5. Làm tốt công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hỗ trợ tư pháp (*luật sư, công chứng, giám định, đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý...*). Thực hiện nghiêm túc Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

6. Phối hợp thực hiện tốt công tác kiện toàn tổ chức, công tác bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, cán bộ có chức danh tư pháp đủ về số lượng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động tư pháp.

7. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp và công tác CCTP. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp và hoạt động tư pháp.

8. Quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở, vật chất, phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động của các cơ quan tư pháp; trang cấp thiết bị có ghi âm, ghi hình có âm thanh; trang thiết bị tổ chức phiên tòa trực tuyến, thực hiện công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; các chi, đảng bộ cơ sở; các cơ quan tư pháp; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp theo ngành, lĩnh vực và Kế hoạch này.

2. Tòa án nhân dân huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Huyện ủy.

#### Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND; lãnh đạo UBND huyện,
- Các đồng chí UV BTV Huyện ủy,
- Các chi, đảng bộ cơ sở.
- Lưu.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**

**BÍ THƯ**



**Tần Thị Quế**